

Số: 66/KH-VVK

Quận 8, ngày 30 tháng 9 năm 2019.

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác giáo dục An toàn Giao thông**  
**Năm học 2019 - 2020**

Thực hiện văn bản số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ GD&ĐT V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho HSSV;

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học, trường THPT Võ Văn Kiệt xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2019 – 2020 với nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo văn bản số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ GD&ĐT V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho HSSV.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Ngăn chặn và đẩy lùi hậu quả tai nạn giao thông trên địa bàn và giao thông trong cộng đồng. Góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng cá nhân, người khác; xây dựng xã hội văn minh.

**2. Yêu cầu:**

- Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện sâu, rộng, thường xuyên hiệu quả và sát đối tượng, điều kiện của nhà trường.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Định kỳ sơ kết hoạt động, rút kinh nghiệm, góp ý, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện.

## II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/Tổ chức Lễ phát động và xây dựng Kế hoạch an toàn giao thông năm học 2019 - 2020 tại sân trường THPT Võ Văn Kiệt lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học. Thực hiện kí cam kết giữa học sinh với nhà trường không vi phạm luật ATGT. Tuyệt đối không giữ xe máy phân khối lớn cho học sinh chưa đủ tuổi trong bãi xe của trường.

2/Tổ chức họp cha mẹ học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết với nhà trường về việc không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm con em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, chạy xe quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và người hướng dẫn giao thông, dừng, đỗ xe không đúng quy định. Phát huy vai trò của học sinh là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông đối với bạn bè, gia đình và ngoài xã hội.

3/Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường; giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trong giờ cao điểm trong học kỳ I năm học 2019 - 2020; thực hiện nghiêm phương án chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về bố trí lịch giờ vào học và tan trường để góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Mở cổng trường cho cha mẹ học sinh vào đón con em, có phương án hướng dẫn cha mẹ học sinh đậu xe đúng quy định, tuyệt đối không để cha mẹ học sinh đậu xe dưới lòng đường khi đón học sinh.

4/Phối hợp với Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em sử dụng phương tiện xe buýt đến trường. Vận động cha mẹ học sinh ủng hộ chương trình đi bộ đến trường đối với khu vực trường học có điều kiện thuận lợi.

5/Tổ chức hoạt động lồng ghép, tích hợp:

-Tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các phương pháp phòng, chống đuối nước. Giáo dục cho các em về biết các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh những tai nạn giao thông, hiệu lệnh tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tích hợp giáo dục trật tự an toàn giao thông trong việc giảng dạy bộ môn GDCCD, trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,... lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích trong các môn học:

+ **Môn GDCCD:** giáo dục ý thức pháp luật, trong đó có giáo dục ATGT.....

+ **Môn hóa học:** Làm cho HS nhận thức được cách phòng chống tai nạn, cháy nổ, biết cách sơ cứu khi gặp nạn....

+ **Môn Địa lý:** Làm cho HS thấy được việc thực hiện ATGT, phòng cháy nổ, thương tích... trên các vùng khác nhau.

6/Thành lập và kiện toàn Ban an toàn giao thông tại đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể

từng thành viên; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng tiến độ.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

-Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường, học sinh.

-Tổ chức triển khai và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị.

-Rà soát và đề xuất các kiến nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và các Ban, ngành có liên quan hỗ trợ về việc đảm bảo an toàn giao thông tại đơn vị.

-Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông tại đơn vị. Chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt và phê bình nhắc nhở các cá nhân vi phạm.

-Tổ chức tổng kết việc chấp hành an toàn giao thông của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

### **IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

-Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông tại trường trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần trong tháng 9 hoặc lồng ghép vào Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và gửi báo cáo về Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo.

-Gửi báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2019 - 2020 của đơn vị về Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 02 tháng 5 năm 2020.

#### ***Nơi nhận:***

-Phòng CTTT (Sở GDĐT);  
-Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

*(Đã ký)*

**Phạm Quang Hiếu**